
๑ 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 

ในวันจันทร์ที่  26  ธันวาคม  2565  เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศาลตำบลผักตบ 

............................................ 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสาวดรุณี        สวุรรณทอง ประธานสภาฯ ดรุณี          สุวรรณทอง 
๒ นายนิวัฒน์          ใจแก้ว รองประธานสภาฯ นิวัฒน์        ใจแก้ว 
๓ นายชาตรี           พันสิ่ว เลขานุการสภาฯ ชาตรี         พันสิ่ว 
๔ นายปั่น              น้อยกัลยา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ปั่น            น้อยกัลยา 
๕ นายถนอม          แสงศร ี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ถนอม         แสงศร ี
๖ นายชาติชาย       จันทรเสนา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ชาติชาย      จันทรเสนา 
๗ นายอดิสร          ปลื้มสุด สมาชิกสภาฯ เขต ๑ อดิสร         ปลื้มสุด 
๘ นายสิทธิกร         สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สิทธิกร        สิงห์สาธร 
๙ นายสานิตย์         คชรมย์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สานิตย์        คชรมย์ 

๑๐ นายพฤฒิพงศ์      สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ พฤฒิพงศ์      สิงห์สาธร 
๑๑ นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร 
12 นายสมเดช         ศรีไชยโยรกัษ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สมเดช         ศรีไชยโยรักษ์ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม   
-  ไม่มี   

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายคำปลาย      คำแพงราช นายกเทศมนตรี คำปลาย      คำแพงราช 
๒ นายศักดา          ศรพีวง รองนายกเทศมนตรี ศักดา          ศรพีวง 
๓ นายพิชัย           นนทะชิต รองนายกเทศมนตรี พิชัย           นนทะชิต 
๔ นายสุระ            อินทร์อำคา เลขานุการนายกฯ สุระ            อินทร์อำคา 
5 นายสุนทร          สิงห์สาธร ที่ปรึกษานายกฯ สุนทร          สิงห์สาธร 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม   
- ไม่มี 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมข้าราชการประจำและประชาชนทั่วไป 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายธนธรณ์        เต็มตาวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด ธนธรณ์        เต็มตาวงษ์ 
๒ นายนิกร            สอนผา ผู้อำนวยการกองช่าง นิกร            สอนผา 
๓ นายทวี              แท่งทม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ทวี             แท่งทม 
๔ นายอนุสรณ์        แก้วพิลา หัวหน้าฝ่ายปกครอง อนุสรณ์       แก้วพิลา 
๕ นางเครือสุวรรณ   ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เครอืสุวรรณ  ใจแก้ว 
๖ นางอิสรีย์           ฐิติกานต์สกลุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ อิสรีย์          ฐิติกานต์สกุล 
7 พ.จ.อ.พิษณุ        สิงห์สาธร นายช่างไฟฟ้า พ.จ.อ.พิษณุ  สิงห์สาธร 
8 จ.อ.สุรพงษ์         หงษ์คำ เจ้าพนักงานธุรการ จ.อ.สุรพงษ์    หงษ์คำ 
9 นายบุญมี           โพธิ์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ บุญมี           โพธิ์ศรี 



๒ 

  เมื่อถึงเวลาประชุม (09.00 น)  เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผัก
ตบ ที่ได้ลงชื่อว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ (องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า  6 คน) แล้วให้เลขานุการเชิญ
สมาชิกฯ เข้านั่งประจำที่ และเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

นายชาตรี  พันสิว่  - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผกัตบที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลตำบลผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขณะนี้สมาชิกสภา 

เทศบาลตำบลผักตบได้มาพร้อมแล้ว และถึงกำหนดเวลาที่จะเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1 
ประจำปี 2565  กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลตำบลผักตบ ได้โปรดจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เพ่ือเป็น
สิริมงคล แห่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบอันทรงเกียรติแห่งนี้ 

ต่อจากนั้น   ขอเรียนเชิญประธานสภาตำบลผักตบ ได้
ดำเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  สวัสดีค่ะ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ  และท่านผู้ทรง    
     ประธานสภาฯ  เกียรติทุกท่านค่ะ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีสมาชิกมา
ประชุม จำนวน  12  ท่าน  ครบองค์ประชุมนะค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชมุทราบ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ระเบียบวาระที ่1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     ประธานสภาฯ  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ    สมัย
สามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2565 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ต่อไป ดิฉันจะดำเนินการประชุมระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรอง  
      ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม 2565 ซึ่ง
เอกสารสำเนารายงานการประชุม  ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้วขอให้
สมาชิกทุกท่าน  ตรวจดูรายงานการประชุม มีทั้งหมด  8  หน้า  มีท่าน
ใดจะแก้ไขหรือเพิม่เติมหรือไม่ค่ะ 

ที่ประชมุ    -  ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 

2565  หรือไม่ค่ะ  

ท่ีประชุม    -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะสมาชิกท่านใดมีมติให้รับรอง    
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 

29  สิงหาคม 2565  กรุณายกมือ  



๓ 

      เห็นชอบ 11 เสียง 
              ไม่เห็นชอบ   - คน 

         งดออกเสียง   1 คน  คือ นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง    
ที่ประชมุ   - เห็นชอบ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง - เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ      
      ประธานสภาฯ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2565  นะค่ะ 

ระเบียบวารที ่3   เรื่อง  กระทู้ถาม 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ต่อไปเปน็การประชุมระเบียบวาระที ่3  เรือ่ง กระทูถ้าม  
     ประธานสภาฯ  ไม่มนีะคะ่ 
ที่ประชมุ   - รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง -  ต่อไปเปน็การประชุมระเบียบวาระที ่ 4  เรื่อง  ญัตติรายงานผล 
      ประธานสภาฯ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารขอรายงานผลการ    
นายกเทศมนตรี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.
2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 29  และ 30  
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2 5 6 1  - 2 5 6 5 ) ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . 2 5 6 5   
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง - เมือ่นายกเทศมนตรีได้นำเสนอญตัตริายงานผลการติดตามและ 
   (ประธานสภาฯ) ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญค่ะ  

ที่ประชมุ   - รบัทราบและไมม่ ี

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง - เมือ่ไมม่ีท่านใดจะอภปิรายอีก  เป็นอนัวา่ที่ประชุมรับทราบ  การนำ  
(ประธานสภาฯ) เสนอญัตติรายงานผลการ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  นะค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  5 
  

ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ตำบลผักตบ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  ญัตติรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลผักตบ  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ 



๔ 

 นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  คณะผู้บริหารขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 
48 ทศ วรรค 5 และ วรรค 6 ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เป็นประจำทุกปี พร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาล กระผมจึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้นำเสนอญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลผักตบ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญค่ะ  

ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายอีก  เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ  การ
นำเสนอญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ตำบลผักตบ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  นะค่ะ 

- เวลา  12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน – 

เวลา  13.00  น. เริ่มประชุมต่อ 
ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 

2565 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เชิญท่าน
นายกเทศมนตรี ค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  
มีความประสงค์โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ “เก้าอี้พลาสติก” ตั้ง
งบประมาณไว้จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  เนื่องจากการ
ตั้งงบประมาณในหมวดรายจ่ายดังกล่าว ไม่เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2 / ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564   
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 หลักการ 
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงาน บริหารทั่วไป  
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ เก้าอี้พลาสติก ตั้งไว้จำนวน 50,000.- บาท 

รวมโอนลดเป็นเงิน   50,000.- บาท  (- หา้หมื่นบาทถ้วน-) 

โอนเพิ่ม  
แผนงาน    บริหารทั่วไป 
งาน         บริหารงานทัว่ไป 
 หมวด       ค่าวัสด ุ
ประเภท     วัสดุสำนักงาน  
    รวมโอนเพ่ิมเป็นเงิน  50,000.- บาท 

เหตุผล 
 เทศบาลตำบลผักตบ  มีความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ “เก้าอี้พลาสติก” เนื่ องจากรายการดังกล่าวถูกจัดให้อยู่ใน
ประเภท “วัสดุคงทน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท0808.2 / ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   จึงขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท0808.2 / ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ขอเชิญค่ะ  
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นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม นายพฤฒิพงศ์   สิงห์
สาธร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ  เขต 2  ระเบียบอ้างอิงตาม
หนังสืออ้างอิง  ลงวันที่  ที่อ้างอิง  กระผมว่าไม่ถูกต้องนะครับ  อธิบาย
ด้วยครับ  

นายคำปลาย  คำแพงราช 
      นายกเทศมนตร ี

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เป็นไปตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ  กล่าวมา
ข้างต้น  และจะแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ  

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  

ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  
          เห็นชอบ 11 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 
          งดออกเสียง   1 คน  คือ นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  นะค่ะ 

ระเบียบวาระที่  7  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566 เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ผักตบ  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  
มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   
งาน     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวด      งบลงทุน 
ประเภท    ค่าครุภัณฑ์ 
รายการ    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
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 ข้อความเดิม 
เครื่องเจาะพ้ืนคอนกรีต เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจาะพ้ืนคอนกรีต จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 

1. กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3,800 วัตต์ 
2. ความเร็วหมุนเปล่า 650 rpm. 
3. เกลียวต่อดอก 1.1/4” – 7 UNC 
4. สมรรถนะในการเจาะ Ø8” (205 mm.) 
5. เจาะได้สูงสุด 10”(250 mm.)งบประมาณ 30,000.-บาท 

ข้อความใหม่ 
เครื่องเจาะพ้ืนคอนกรีต เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจาะพ้ืนคอนกรีต จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 

1. กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3800 วัตต์ 
2. ความเร็วหมุนเปล่า 650 rpm. 
3. เกลียวต่อดอก 1.1/4” – 7 UNC 
4. สมรรถนะในการเจาะ Ø8” (205 mm.) งบประมาณ 
   30,000.-บาท 

ข้อความเดิม 
เครื่องตัดคอนกรีต เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 

1. ขนาด 550*820*930 มม. 
2. ขนาดใบตัด 14-16 นิ้ว 
3. พวงมาลัยปรับระดับแบบเกลียวพร้อมที่ล็อคระดับ 
4. ถังเก็บน้ำมันไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ถอดทำความสะอาดได้ 
5. ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน งบประมาณ  30,000.-บาท 

ข้อความใหม่ 
เครื่องตัดคอนกรีต เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 

1. ขนาด 550*820*930 มม. 
2. ขนาดใบตัด 14-16 นิ้ว 
3. พวงมาลัยปรับระดับแบบเกลียวพร้อมที่ล็อคระดับ 
4. ถังเก็บน้ำมันไม่น้อยกว่า 25-30 ลิตรถอดทำความสะอาดได้ 
5. ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน งบประมาณ  30,000.-บาท 

เหตุผล 
 เทศบาลตำบลผักตบ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี
ความประสงค์จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  กองช่างเทศบาลตำบลผักตบ ได้ตรวจสอบ
พบว่ารายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจาะพ้ืนคอนกรีต) เนื่องจากการ
กำหนดคุณลักษณะ  มีรายละเอียดคุณลักษณะคลาดเคลื่อน ซึ่งสามารถ
จัดซื้อได้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
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 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 
4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้
การดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลผักตบ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   
 จึงขอเสนอญั ตติ   ขออนุมัติแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาล
ตำบลผักตบ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ขอเชิญค่ะ  

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม นายพฤฒิพงศ์   สิงห์
สาธร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ  เขต 2  กระผมเห็นด้วยกับ
ญัตตินี้ครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  

ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่มี 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  
          เห็นชอบ 11 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 
          งดออกเสียง   1 คน  คือ นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

มติที่ประชุม -  เหน็ชอบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่ ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  นะค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินทุนสำรองเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินทุนสำรองเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  
มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินทุนสำรองเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



๙ 

 หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินทุนสำรองเงินสะสม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด  งบลงทนุ 
ประเภท ค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 
รายการ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้น        
                  ป่าก้าว หมู่ที ่6 จากบ้านป่าก้าว – บ้านม่วง  
ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านป่าก้าว  หมู่ที่ 6 
จากบ้านป่าก้าว – บ้านม่วง ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 
เมตร หรือมื พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4 ,200.00  ตารางเมตร 
งบประมาณ  2,270,000.-บาท 
ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 
จากบ้านป่าก้าว – บ้านม่วง  
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 110.00 ตร.ม. 
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 446.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ไหล่ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,676.00 ตร.ม.  งบประมาณ  1,439,000.-บาท 

เหตุผล 
 เทศบาลตำบลผักตบ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มี
ความประสงค์จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  กองช่างเทศบาลตำบลผักตบ ได้ตรวจสอบ
พบว่ารายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งสาธารณูปโภค เนื่องจาก
รายละเอียดโครงการคลาดเคลื่อนไม่ตรงจุดท่ีกำหนด   

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 
4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้
การดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลผักตบ  การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
 จึงขอเสนอญั ตติ   ขออนุมัติแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจ ง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล



๑๐ 

 ตำบลผักตบ เพื่อพิจารณาต่อไป 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ขอเชิญค่ะ 

ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินทุนสำรองเงิน
สะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้โปรด
ยกมือขึ้นค่ะ  
          เห็นชอบ 11 เสียง 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 
          งดออกเสียง   1 คน  คอื นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่   ประชุม ให้ ความ เห็ นชอบญั ตติ ขออนุมั ติ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินทุนสำรองเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นะค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  9 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง    
       ประธานสภาฯ  

เรื่องอื่นๆ 
- ตอ่ไประเบียบวาระที่ 9  เรื่อง อืน่ ๆ ทา่นใดมีเรื่องอืน่  จะเสนอ 
   ไหมค่ะ  

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผกัตบ  กระผม นายพฤฒิพงศ ์  สิงห์
สาธร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ  เขต 2  ตามทีป่ระชมุสภาฯ  
วันนี้  เรื่องสรุปผลงานของผูบ้ริหาร  แต่วนันีไ้ม่มกีารสรปุสถานะการเงนิ  
การคลงั  ไมม่ีเลยครบั 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
      นายกเทศมนตร ี

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผกัตบ  สมาชกิสภาเทศบาลตำบล
ผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกทา่น  ครบัถ้ามีข้อผดิพลาดประการใด  
กระผมจะปรับปรุงแก้ไขในขัน้ต่อไปครับ 

นายชาตรี  พันสิว่ 
 เลขานุการสภาฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม นายชาตรี  พันสิ่ว  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผมติดใจสงสัย  เรื่องเกี่ยวกับ
สิ่งปฏิกูล  รถดูดส้วมทิ้งสิ่งปฏิกูลไม่ถูกสุขลักษณะควรแก้ไขด้วยครับ  
และขอเรียนต่อที่ประชุมดว้ย  เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบหลังใหม่  ในบริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลผักตบเกี่ยวกับต้นไม้ที่โค่นล้มลง  มีต้นไม้หลายอย่าง ทั้งไม้
แปรรูป  กระผมขอเรียนถามท่านคณะผู้บริหารไม้ทั้งหมดการจัดการของ
ท่านคณะผู้บริหารเป็นอย่างไรครับ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลรถดูดส้วมนั้น  
กระผมจะประสานงานกับเจ้าหน้า ท่ีสาธารณสุขและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป  ส่วนเรื่องต้นไม้ที่นำออกจากโครงการก่อสร้างศูนย์



๑๑ 

 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบนั้น  ได้นำไปเก็บไว้ในส่วนที่ปลอดภัย
และถูกต้องแล้ว 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
     ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะชี้แจงต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ค่ะ 

ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
     ประธานสภาฯ 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่จะเสนอ
ประธานสภาฯ เสนอต่อที่ประชุมอีก  ดิฉันก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้เป็น
อย่างดี  หวังว่าในการประชุมสมัยหน้าครั้งต่อไปคงได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดีเช่นเคยและในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  ก็ขออวยชัยให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จงมีแต่ความสุข
ความเจริญ  สมความมุ่ งหวังทุกอย่าง  ตลอดปี พ.ศ. 2566  และ
ตลอดไปด้วยค่ะ  และขอให้ท่านดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  ขอปิด
ประชุมค่ะ  “ขอขอบคุณค่ะ”  

เลกิประชุมเวลา 15.20 น. 
 
  (ลงชื่อ)                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                   (นายชาตร ี พันสิ่ว) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
 

(ลงชื่อ)                                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                (นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร) 
 

(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 
                                  (นายชาติชาย  จนัทรเสนา) 

 
(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 

                                    (นายสานิตย์  คชรมย์) 
 

(ลงชื่อ)                             กรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 
               (นายถนอม  แสงศรี) 

 
(ลงชื่อ)                          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 
          (นายเพิ่มพูลทรัพย์  สิงห์สาธร) 
 
 



๑๒ 

 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4            

ครั้งที่ 1/2565  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2566  ในวันที่ 
10  กุมภาพันธ์  2566 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

  (ลงชื่อ)                          
                                                   (นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง) 
                                                ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ 

 


